

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tại Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8063/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình Cà phê doanh nhân tháng 10 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 06/10/2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận được 02 kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình, cụ thể như sau:

1/ Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Quảng Ngãi

Công ty kiến nghị về việc gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Trạm nạp cung cấp khí ga tại lô CN 08 – KCN Tịnh Phong vì đoạn đường số 6 giao cắt với đường số 2 và đường số 8 thuộc KCN Tịnh Phong – đoạn đường đi qua Dự án Trạm nạp cung cấp khí gas chưa được đầu tư xây dựng gây cản trở giao thông đi lại khó khăn, với thực trạng mặt đường hiện nay sẽ không thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Về kiến nghị trên, doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo đề xuất cụ thể gửi UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời giao BQL KKT Dung Quất và các KCN nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh giải quyết cho doanh nghiệp.

2. Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

Thứ nhất, Đề xuất được hướng dẫn thủ tục vay lại vốn ODA để đầu tư Cơ sở Dịch vụ thực hành ngành du lịch thuộc ngành học của trường.

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Về việc vay lại vốn ODA, chính phủ đã ban hành nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về việc cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong đó quy định doanh nghiệp đủ điều kiện vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư, nhưng không

vượt quá 70% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc vay lại vốn ODA, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn chi tiết các thủ tục và làm hồ sơ theo quy định.

Thứ hai, doanh nghiệp đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi về đền bù đất và san lấp mặt bằng Dự án: Mở rộng Cơ sở I Trường cao đẳng Quảng Ngãi

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Về kiến nghị của doanh nghiệp, muốn được hưởng ưu đãi hỗ trợ của tỉnh, thì dự án phải đáp ứng được tiêu chí xã hội hóa theo quy định, nếu doanh nghiệp có dự án đã đủ điều kiện xã hội hóa thì đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi nghiên cứu sẽ tham mưu UBND tỉnh giải quyết cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kiến nghị tại chương trình tại chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 10/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở phụ trách XTĐT;
- Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, P.XTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
KẾ HOẠCH
VÀ
ĐẦU TƯ
TRẦN THỊ MỸ ÁI

